
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2 นายเตรยีม  แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

3 นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4 นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5 นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

6 นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7 นายสมาน  หงษ์ค าดี สมาชิกสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

8 นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

9 นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

10 นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

11 นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 -   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสิต  บุญเสนา 

2 นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3 นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

4 นายนาวิน  สุบรรทม ผช.ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า ม.2 นาวิน  สุบรรทม 

5 นายสาคร  วงษ์ชาลี ผช.ผญบ.หว้ยเชือก ม.9 สาคร  วงษ์ชาลี 

6 นายนะโรง  ทนน้อย สารวัตรก านัน นะโรง  ทนน้อย 

7 นายอโณทัย  ตูป้ระเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่า ชัยภูมิ อโณทัย  ตูป้ระเสริฐ 

8 นายสุระเดช  ระวิวรรณ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชัยภูมิ สุระเดช  ระวิวรรณ์ 

9 นางสาวอัญชลี  ปกโพธิ์ทา นักวิชาการป่าไม้ ชัยภูมิ อัญชลี  ปกโพธิ์ทา 

10 นายประพันธ์  ปาทา ก านันต าบล ประพันธ์  ปาทา 

11 นายพัฒนา  กองเกิด ผญบ.หว้ยเชือก ม.9 พัฒนา  กองเกิด 

12 นายทองสุข  สดีาบุญมา ผญบ.ภูนกเขียน ม.7 ทองสุข  สดีาบุญมา 

13 จา่สิบตรีตุลา  ผู้นวนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม 

14 นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา ม.8 สนั่น  ห่อยไธสง 

15 นายสมบัติ  เรยีนพิศ ผญบ.โนนมะค่า ม.6 สมบัติ  เรียนพิศ 

16 นางสริิกร  จันสมุทร ผญบ.โนนศิลา ม.10 สิรกิร  จันสมุทร 

17 นางวารินทร์  ส าโรงพล ผช.ผญบ.หว้ยโกเตีย้ ม.11 วารนิทร์  ส าโรงพล 

18 นายอภิสทิธิ์  ปิ่นมะณี ผช.ผญบ.โนนส าราญ ม.10 อภสิิทธิ์  ปิ่นมะณี 

19 นายค าสิงห์  หมู่หนองสังข์ ผช.ผญบ.หนองเป็ด ม.1 ค าสงิห์  หมู่หนองสังข์ 

20 นางสมพร  เกษมสุข ผช.ผญบ.โนนศิลา ม.8 สมพร  เกษมสุข 

21 นายทรงศักดิ์  ก าลังมาก พรส.บ้านหว้ยโกเตีย้ ม.11 ทรงศักดิ์  ก าลังมาก 

22 นางวิไลวรรณ์  นุชิต ผช.ผญบ.โนนศรีทอง ม.5 วิไลวรรณ ์ นุชิต 

23 นายสมศักดิ์  ขึ้นนกขุ้ม พรส.บ้านโนนสะอาด ม.3 สมศักดิ์  ขึ้นนกขุ้ม 

24 นายแต้ม  ทองสาย ผช.ผญบ.โนนมะค่า ม.6 แตม้  ทองสาย 

25 นางสกล  นาสมพงษ์ ผช.ผญบ.โนนสะอาด ม.3 สกล  นาสมพงษ์ 

26 นายกฤษฎา  โควินทะสูตร สารวัตรก านัน กฤษฎา  โควินทะสูตร 

27 นายนะโรง  ทนน้อย สารวัตรก านัน นะโรง  ทนน้อย 

28 นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ.หว้ยโกเตีย้ ม.11 ส าอาง  พันธ์พุฒ 

29 นางสาววันนภา  เสมาทอง ผช.ผญบ.หนองเป็ด ม.1 วันนภา  เสมาทอง 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

30 นางบุปผา  บุรุษสุจริต ผช.ผญบ.ภูนกเขียน ม.7 บุปผา  บุรุษสุจริต 

31 นางทองแบน  มูลมะณี ผช.ผญบ.ภูนกเขียน ม.7 ทองแบน  มูลมะณี 

32 นางบุญเยี่ยม  พลพวก ผญบ.หนองเป็ด ม.1 บุญเยี่ยม  พลพวก 

33 นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง ม.5 พิกุล  เย็นสุวรรณ 

34 นางยุพิน  ศรสีุพรม ผช.ผญบ.โนนศรทีอง ม.5 ยุพิน  ศรีสุพรม 

มผีูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 34 ท่าน 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสันต์ นาสมพงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 34 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจึง

ขอเชญิ นายสมใจ ดาหนองเป็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ แจ้งสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสนใจที่จะท าธุรกรรมการเงินกับธนาคารออมสิน 

ขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา 

อบต. 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2565 แล้ว มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการ

ประชุม หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประธานสภาฯ    เชญิคณะผูบ้ริหารชี้แจง 

นายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียด 

แบบขอเสนอญัตติ 
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ญัตติที่ 14/2565  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   11 พฤศจกิายน 2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้

พิจารณา ดังต่อไปนี้  

   โอนลด จ านวน 3 รายการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร  

รายจ่าย เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด  

อบต.) โอนลด  90,000.- บาท 

งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร  

รายจ่าย เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

2. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ผอ.กองคลัง  โอนลด  

45,490.- บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบบุคลากร  

รายจ่าย เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

3. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ผอ.กองช่าง  โอนลด  

90,000.- บาท 

โอนลด จ านวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 225,490.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้า

พันสี่รอ้ยเก้าสบิบาทถ้วน) 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 11 รายการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารงานทั่วไป 
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งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 18,500.-บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- โต๊ะท างาน ขนาด กว้าง 160 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 76 ซม. 

- ตู้ขา้ง ย้ายฝั่งได้ Top กระจก สีด า Glossy Black 

- ขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 77 ซม. 

- ตู้ลิ้นชัก 3 ลิน้ชัก มลี้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมระบบ central lock 

- ขนาด กว้าง 40 ซม. ลึก 48 ซม. สูง 58.5 ซม. 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีผู้้บริหารทรงสูง จ านวน 1 ตัว เป็นเงนิ 7,200.-บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีผู้บ้ริหารทรงสูง 

- เบาะนั่ง พนักพิงหุ้มหนัง PU สีด า 

- ระบบกอนโยก Synchronized Mechanism ปรับเอนได้ 3 ระดับ 

- ทีพ่ักแขนสามารถปรับระดับได้ ด้านบนเป็น Polyurethane (PU) นุ่มๆ สบายๆ 

- ขาอะลูมิเนยีมขึ้นรูปชิน้เดียว 5 แฉก แข็งแรง ทนทาน พร้อมโช๊คปรับระดับ  

สูง-ต่ า รับน้ าหนักได้สูงสุด 120 กก. 

- ขนาดเก้าอี้ กว้าง 67 ซม. ลึก 68 ซม. สูง 125–134 ซม. 

3. เพื่อจา่ยค่าจัดซื้อครุภัณฑส์ านักงานเก้าอีแ้บบปรับระดับ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน  

3,800.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ าอย่างดี 

- ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค 

- ขนาด 64x70x117 ซม. 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

4. เพื่อจา่ยค่าจัดซือ้พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิว้ จ านวน 8 ตัว ตัวละ  

2,800.- บาท เป็นเงิน 22,400.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ขนาดใบพัด 25 นิว้ 

- ระดับควบคุมแรงลม 3 ระดับ (Push Button) 

- สีเทา 

- ก าลังไฟฟ้า 213 วัตต์ 
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- แรงดันไฟฟ้า 220V.–50Hz. 

- ควาเร็วรอบ 850 รอบ/นาที 

- ขนาดสินค้า กว้าง 72.5 ซม. ยาว 72.5 ซม. สูง 132.5 ซม. 

- น้ าหนัก 15.4 กก. 

- ชนิดตัง้พื้น 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จ านวน 11 เครื่อง เครื่องละ 12,000.- บาท

เป็นเงิน 132,000.- บาท 

   รายละเอียดสินค้า 

- วิทยุสื่อสารส าหรับหน่วยงานราชการ 

- เครื่องสังเคราะหค์วามถี่ประเภท 2 

- ระบบ VHF/FM ย่าน 136–174 MHz 

- ก าลังสง่ 5–7 W. 

- มาตรฐานกันน้ า IP54 200 H. 

ประเภทรายจ่าย  วัสดุจราจร 

6. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร จ านวน 10 แผง แผงละ 

1,380.- บาท เป็นเงิน 13,800.- บาท 

   รายละเอียดสินค้า 

- แผงเหล็กกั้นจราจร 1.5 เมตร แบบไม่มลี้อ 

- กรอบนอกใช้ท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน ทากันสนิม และทาทับด้วยสีแดง 

- ซี่ท่อเหล็กด้านใน ขนาด 4 หุน ทากันสนิม และทาทับด้วยสีขาว 

- ตัวฐานขา ใท่อเหล็กขนาด 6 หุน มีเพลทรองดา้นล่าง 

- เหล็กตามขา ใชท้่อเหล็กขนาด 4 หุน 

- หว่งเหล็ก 

- ตะขอเหล็ก 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร 
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7. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน  6,990.- บาท 

   รายละเอียดสินค้า 

- เลื่อยโซ่ยนต์ ส าหรับช่วยทุ่นแรงในการตัดแต่งกิ่งไม้ 

- วัสดุหลักผลติแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน 

- เครื่องยนตก์ าลังสูง 0.75 แรงม้า 

- เครื่องยนต ์2 จังหวะ 

- ความเร็วรอบสูงสุด 11,800 รอบ/นาที ตัดแต่งช้ินงานได้อย่างเรียบเนียน 

- คารบ์ูเรเตอร์แบบไดอะเฟรม เพื่อการท างานที่คล่องตัวมากขึ้น 

- ตัวเร่งและสวิตซ์เปิด–ปิด มีชุดล็อคอัตโนมัติ สะดวกต่อการใชง้าน 

- อัตราส่วนผสมน้ ามันหล่อลื่น 25:1 

- รองรับเชื้อเพลิงประเภทแก๊สโซฮอล์ 91/95 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 

8. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต 

- พร้อมกระจก 

9. เพื่อจา่ยค่าจัดซื้อเก้าอีป้รับระดับ ขนาดกลาง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน  

3,800.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ าอย่างดี 

- ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส ารวจ 

10. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อลอ้วัดระยะทาง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- โครงสรา้งของลอ้ท าด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง 
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- ขนาดเส้นรอบวง 1 เมตร 

- ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของล้อ 32 เซนติเมตร 

- โครงดา้มท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มรีะบบเบรกควบคุมที่มอืจับพร้อมหูหิ้ว 

- โครงสรา้งสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 

- มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการท างาน 

- มีเข็มช้ีจุดเริ่มต้นการวัดระยะ 

- มีถุงบรรจุลอ้ 

- ระบบการท างานสามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร 

- มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหนว่ย

เดซิเมตร 

- มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขใหเ้ป็นศูนย์ที่มจีับและที่มาตรวัด 

- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหนา้และถอยหลัง 

11. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเทปไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 อัน  เป็นเงิน 1,500.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- สายเทปท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส (ใยแก้วถึง 24 เส้น) 

- เทปมีความยาว 100 เมตร/330 ฟุต 

- มีตัวเลขบอกที่ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 2 มิลลิเมตร มีตัวเลข

กากบาททุก 1 เมตร 

- สามารถอ่านค่าได้ทั้ง 2 หน้าของสายเทป ดา้นหน้า อ่านค่าเป็นเซนติเมตร/

เมตร ดา้นหลังอ่านค่าเป็นนิ้ว/ฟุต 

- หนา้กว้างของเส้นเทป 13 มิลลิเมตร 

- มีดา้มจับและที่หมุนมว้นเทปและโครงป้องกันเส้นเทปท าด้วยพลาสติก 

- มีปลายแหลมสามารถจรดพืน้ได้ 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 11 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิน้  

225,490.- บาท (สองแสนสองหมื่นหา้พันสี่รอ้ยเก้าสบิบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  แต่องค์การบริหารส่วนต าบล      

ท่าใหญ่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จ านวน 11 รายการ 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ้ 27 “การโอนเงินงบประมาณ 
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รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่

เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต  บุญเสนา      

    (นายโกสิต  บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมตทิี่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนลด จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,490.- 

บาท ขอให้ยกมอืขึน้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมตทิี่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 11 รายการ รวมเป็น

เงินทั้งสิน้ 225,490.- บาท ขอให้ยกมือขึ้น 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

 4.2 เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ เชญิท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9 เสนอ 4 สมัย 

ผูร้ับรอง 1. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 

 2. นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าใหญ่ ประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็น 4 สมัย ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ประธานสภาฯ เชญิท่านสมาชิกสภา อบต. ก าหนดวันประชุมสภาในแต่ละสมัย สมัยละ 15 วัน 

นางนวลจันทร์  อินกลาง  ส.อบต. ม.8 สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 

ผูร้ับรอง 1. นายประมงค์  สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 

 2. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 
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นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9 สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 

ผูร้ับรอง 1. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 

 2. นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 

นายประมงค์  สพีลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 สมัยที่ 3 วันที่ 10-24 กันยายน 2566 

ผูร้ับรอง 1. นายสมาน  หงสค์ าดี  ส.อบต. ม.6 

 2. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 

นายสมาน  หงส์ค าดี ส.อบต. ม.6 สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 พฤศจกิายน 2566 

ผูร้ับรอง 1. นายสมร  บัวผัน  ส.อบต. ม.9 

 2. นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการเสนอหรอืเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอ

มตทิี่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 

สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 

สมัยที่ 3 วันที่ 10-24 กันยายน 2566 

สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 

ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ประธานสภาฯ เชญิท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ สมัยที่ 1 ของปีถัดไป 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 

ผูร้ับรอง 1. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 

 2. นางนวลจันทร์  อนิกลาง ส.อบต. ม.8 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการเสนอหรอืเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอ

มตทิี่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ สมัยที่ 1 ของปีถัดไป คือ สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ทีป่ระชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

 4.3 เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าทุ่งวังหิน    

บ้านหนองเป็ด หมู่ 1 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย

พลังงานไฟฟ้าทุ่งวังหนิ บ้านหนองเป็ด หมู่ 1 ขอให้ยกมอืขึน้ 
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มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

 4.4 เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อมลอกคลองท่าหนิลาด บ้าน

โนนสะอาด หมู่ 3 

ประธานสภาฯ เชญิท่านสมาชิกสภา อบต. แสดงความคิดเห็น 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต. ม.3 เห็นด้วยครับ เพราะชาวบ้านจะได้มีน้ าใช้ในการเกษตรที่พอเพียง 

และในอนาคตจะได้ท าโครงการก่อสรา้งสถานสีูบน้ าต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้ าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างฝาย คสล. พร้อม

ลอกคลองท่าหนิลาด บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือปัญหาที่จะน าเสนอหรอืไม่ 

นายสุรเดช  ระวิวรรณ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้  ขอชี้แจงรายละเอียด เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ พรบ.ป่า

ชุมชน การแตง่ตัง้คณะกรรมการป่าชุมชน และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

เกี่ยวกับ พรบ.ป่าชุมชน และในการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านภูนกเขียน 

มีก านันต าบล เป็นประธาน , ผู้ใหญ่บ้าน เป็นรองประธาน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ

สมาชิกสภา อบต. เป็นกรรมการ ส่วนที่ปรึกษาเป็นนายก อบต.และประธานสภาฯ 

มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านภูนกเขียนดังที่กล่าว

มา ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ก านันต าบล เสนอกรรมการเพิ่มเติม หมู่บ้านละ 5 ท่าน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนเพิ่มเติมหมู่บ้านละ 5 ท่าน 

ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา ม.8 ต้องการให้ถ่ายเอกสารผู้ที่มีคุณสมบัติที่ชัดเจน เพื่อจะได้

แตง่ตัง้และสรรหาผูม้ีคุณสมบัติได้ถูกต้อง 

นางสาวอัญชลี  ปกโพธิ์ทา นักวิชาการป่าไม้ เรื่องขอบเขตป่าชุมชน ยังใชร้างวัดเดิม ขอบเขตเดิมทั้งหมด 

ของปี พ.ศ. 2559-2560 กันออกเฉพาะวัด 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเพิ่มเติมเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
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นายก อบต. ชีแ้จง 

- ฝากท่านผู้น าของแตะละหมู่บ้านสร้างความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้านที่ได้รับ

ผลกระทบ เพื่อที่จะได้เข้าใจและไมม่ีปัญหาในภายหลัง 

- เรื่องการส ารวจผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้ด าเนินการส ารวจข้อมูลภายใน วันที่ 18 

พฤศจกิายน 2565 ของงบไฟฟ้าปีงบประมาณ 2567 

- เรื่องโรครัมปีสกิน ได้เกิดโรคขึ้นที่บ้านโนนส าราญ ม.10 และหมู่บ้านไหนที่เกิด

โรครัมปีสกินให้ประชาสัมพันธ์และแจง้ปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อขอรับการชดเชยจาก

การเสียชวีิตของโค กระบือ และมีการรับรองจากปศุสัตว์ 

- เรื่องการส ารวจขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น ขึ้นทะเบียนระยะทาง ความ

กว้าง ความยาว ให้ด าเนินการสง่หนังสอไปยังกรมทางหลวง 

- ฝากท่านผู้น าประชาสัมพันธ์ เรื่องการแจกผ้าห่ม มีจ านวน 11 ผืน ซึ่งได้รับการ

สนับสนุน ไม่ใช่งบประมาณของ อบต. และโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ

แก่ประชาชน 

นายทองสุข  สดีาบุญมา  ผญบ.ภูนกเขียน ม.7 เรือ่งถนนมีช่ือโครงการซ้ ากัน 2 โครงการ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด  ส.อบต. ม.1 สอบถาม เรื่องถนนที่จะด าเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงและถนนเพื่อ

การเกษตร  ท าไมบ้านหนองเป็ด ม.1 มีแค่หนึ่งสาย 

ประธานสภาฯ เชญิท่านนายก อบต. ตอบค าถามท่านสมาชิกสภา อบต. 

นายก อบต. การขึ้นทะเบียนทางหลวง คราวที่แล้วได้ส่งหนังสือไปยังกรมป่าไม้ แต่ยังไม่ได้ส่ง

หนังสือไปยังกรมทางหลวง บางทีท่านสมาชิกสภา อบต. อาจเข้าใจผิดว่าส่งแล้วยัง

ไม่ได้ส ารวจ ต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องส่งหนังสือเข้า

มาใหม่ และฝากติดตามงานขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เข้ามาติดต่อกองช่างหรือ

คณะผู้บริหารด้วยตนเอง เพื่อจะได้ตดิตามงานได้อย่างทันท่วงที 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9 เสนอปิดประชุม 

นายสมาน  หงสค์ าด ี ส.อบต. ม.6 ขอเพิ่มเติม 

- ขอให้เร่งด าเนนิการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  

- ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่สนับสนุนเครื่องจักร (รถแม็คโคร)  

- เรื่องขยะเปียก ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จัดซื้อถังขยะให้

แตล่ะครัวเรอืนเลยครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อมีผู้เสนอปิดประชุม กระผมขอผู้

รับรอง 2 ท่านครับ 

ผูร้ับรอง 1.  นายประมงค ์ สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 

 2.  นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว และ

มีผู้เสนอปิดประชุม มีผู้รับรองแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2565 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ปิดประชุมเวลา   16.00  น. 

 

ลงช่ือ     คมสันต์   นาสมพงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ     สมาน   หงส์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงสค์ าดี) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และมีมติรับรองการประชุม

คราวที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2565 วันที่ 10 พฤศจกิายน 2565 

 

ลงช่ือ   สมใจ   ดาหนองเป็ด    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 


